

เกร็ดความรู้: วรรณกรรม ตอนที่ 8 “วรรณกรรม กับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น”

ในตอนนี้จะกล่าวถึงหัวข้อที่สอง ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว คือ การแสดงความคิดเห็นใด ๆ พึงหลีกเลี่ยงอดีตหรือใส่ความอันอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

การแสดงความคิดเห็นถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน การจำกัดเสรีภาพดังกล่าว จะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่จะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายแต่ชื่อเสียง ทำให้ผู้ที่ถูกพาดพิงถูกดูถูกเกลียดชัง อันถือได้ว่าเป็นการใช้เสรีภาพจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ซึ่งนอกจากจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว หากผู้กระทำผิดเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยังถือเป็นความผิดตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยวรรณกรรมและกระบวนการดำเนินการทางวรรณกรรมแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 8 (5) อีกด้วย

การแสดงความคิดเห็นในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นสื่อหรือช่องทางในการติดต่อในลักษณะของการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บุคคลทั่วไปสามารถนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกสู่สาธารณะ โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ในปัจจุบันมีแหล่งให้บริการเครือข่ายทางสังคมเกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, MySpace, YouTube, Blog, Wiki รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เปิดให้บริการ file sharing, photo sharing, video sharing และกระดานข่าว เป็นต้น

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นเครื่องมือที่มีทั้งประโยชน์และโทษที่ควรระวัง โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะไปแล้วอาจไม่สามารถเรียกกลับคืนได้ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อองค์กร ดังนั้น ผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์พึงตระหนักไว้เสมอว่า ข้อความหรือความเห็นที่เผยแพร่บน Social Network เป็นข้อความที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ ผู้เผยแพร่ต้องรับผิดชอบ ทั้งทางด้านสังคมและด้านกฎหมาย นอกจากนี้ ยังอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียง การทำงานและอนาคตของวิชาชีพของตัวได้

ฉบับนี้ ผู้เขียนจึงอยากฝากให้ทุกท่านพิจารณาการแสดงความคิดเห็นของตนเองไว้ด้วยนะคะ โปรดติดตามอ่านต่อได้ในฉบับหน้าละ

พรทิพย์ สุวรรณ
นิติกร

แหล่งที่มา : ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยวรรณกรรมและกระบวนการดำเนินการทางวรรณกรรมแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550.

จัดทำโดย กองบริหารงานบุคคล • พิมพ์ที่ สำนักงานอธิการบดี • ผู้พิมพ์ นางสาวกรรณิกา วัชร
ผู้ตรวจ นางสาวปราณี ทาสีลา • จำนวน 60 ฉบับ • โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1106



สารสัมพันธ์

ฉบับที่ 56
วันที่ 5 สิงหาคม 2556

กองบริหารงานบุคคล
Human Resources Management Division
(<http://personnel.crru.ac.th>)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการแสดงตน ขอให้พนักงานตรวจสอบรายชื่อและกำหนดวันนัดถ่ายรูป และกรอกแบบคำขอมิบัตรประจำตัวตามแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ส่งกองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556

*** สามารถตรวจสอบรายชื่อ, กำหนดวันนัดถ่ายรูป และดาวน์โหลดแบบคำขอมิบัตรประจำตัวได้ที่หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล (<http://personnel.crru.ac.th>) ***

บุคลากรใหม่ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2556

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1	นายสุวิทย์ เกษกสิณหอม	ผจก.โรงแรมและห้องอาหาร	สำนักบริหารและจัดการทรัพยากร
2	นายศรีณยพงศ์ ธรรมสอน	พนักงานบริการส่วนหน้า	สำนักบริหารและจัดการทรัพยากร
3	นายเอกราช ปิรียา	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
4	นายกฤษฏา สัมประสงค์	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
5	นางสาวสิริกร พาป้อง	จ.บริหารงานทั่วไป	ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานฯ
6	นายเทอดไทย รอดเกิด	พนักงานภาคสนาม	กองอาคารสถานที่
7	นายนาวิน หัตถพะสุ	พนักงานภาคสนาม	กองอาคารสถานที่

บุคลากรออกจากงาน เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2556

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1	อาจารย์รุ่งนภา ศิริไชยสีภณ	อาจารย์	คณะมนุษยศาสตร์
2	นายวรวัฒน์ สิงหาต	จ.ประจำสระว่ายน้ำ	กองอาคารสถานที่
3	นางปรนิชชา อัสสีภณ	ผช.ผจก.ราชภัฏอินทร์	สำนักบริหารและจัดการทรัพยากร

สวัสดิการมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ

นางจิรฉัตร เดชพิทักษ์ชนันต์	สังกัดศูนย์บริการวิศวะกรรมโยธา	กรณีสมรส
นางณัฐริณี สิงห์ทอง	สังกัดกองคลัง	กรณีสมรส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความเสียใจกับ

อาจารย์ ดร.พันธิ เจริญอา	สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์	กรณีบิดาเสียชีวิต
อาจารย์ทิว หมูทอง	สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ	กรณีมารดาเสียชีวิต

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม

ฉบับที่แล้ว เราได้ทบทวนสิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับควมคุ้มครองไป 5 กรณีแล้วนะคะ ฉบับนี้ เราจะมาทำความเข้าใจสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอีก 2 กรณีที่เหลือกันต่อเลยละ

❖ **กรณีชราภาพ** จะได้รับสิทธิเมื่อสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนและอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะได้รับเงินบำนาญชราภาพทันที ซึ่งเงินชราภาพแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีแรก “บำนาญชราภาพ” รับเป็นรายเดือนตลอดชีวิต หากส่งเงินสมทบกรณีชราภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าจะระยะเวลา 180 เดือนนั้นจะติดต่อกันหรือไม่

กรณีที่สอง “บำนาญชราภาพ” รับเป็นเงินก้อน หากส่งเงินสมทบกรณีชราภาพไม่ครบ 180 เดือน

❖ **กรณีว่างงาน** ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนการว่างงาน จะได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบเงินทดแทนการขาดรายได้ บริการจัดหางานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนต้องทำการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานกับสำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกจากงาน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีแรก ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุ มีสิทธิได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน ไม่เกิน 180 วัน ใน 1 ปี

กรณีที่สอง ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง มีสิทธิได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 30 ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน 90 วัน ใน 1 ปี



สำนักงานประกันสังคม

ที่มา : วารสารประกันสังคม (www.sso.go.th)

ขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ทวด ชีวะเกตุ” สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ สกสศ. จังหวัดเชียงราย
เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ตามนโยบายของสำนักงาน สกสศ. ที่จัดให้มีการคัดเลือกครูฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2556 เพื่อดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น อุตสาหะ อุทิศตน เสียสละ และอดทน รวมทั้งได้พัฒนาคุณชีวิตให้ดีขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ด วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท (เพิ่มเติม)

สำนักงาน สกสศ. จังหวัดเชียงราย แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ด. วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท (เพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตในปัจจุบัน จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ด. วงเงินกู้ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท รวมทั้งวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

สามารถดูรายละเอียดการปรับปรุงหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล (<http://personnel.crru.ac.th>)

เกร็ดสุขภาพ : ระวังจะเป็น Qwerty Tummy

Qwerty Tummy เป็นโรคที่ตั้งชื่อตามตัวอักษรชุดแรกบนแป้นคีย์บอร์ด ซึ่งอาการบาดเจ็บที่ทำงานได้ หากว่าเป็นคีย์บอร์ดมีเบดที่เรียสาเหตุเกิดจากอาหารเป็นพิษ โดยผู้ใช้รับประทานอาหารไปพร้อมกับใช้งานคีย์บอร์ด จากการศึกษพบว่าคีย์บอร์ดเป็นแหล่งเพาะแบคทีเรียที่หน้าแก้วเนื่องจากคนทำงาน 1 ใน 10 ไม่เคยทำความสะอาดคีย์บอร์ด และ 20% ไม่เคยทำความสะอาดเมาส์ ขณะที่ 50% ไม่เคยทำความสะอาดคีย์บอร์ดภายในเวลาหนึ่งเดือน ดังนั้น จึงควรทำความสะอาดคีย์บอร์ดเป็นประจำไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ด้วยผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำหมาด ๆ อย่างน้อยเดือนละครั้งเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงห่างไกลจากโรคกันนะคะ



Being Smart Woman
WOMAN PLUS

ข้อมูล :

ที่มา : <http://health.kapook.com/>